



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (สวผ.) โทร. ๐-๒๒๒๑-๑๘๒๕ ต่อ ๒๓๒ โทรสาร. ๐-๒๒๒๑-๑๘๒๕ ต่อ ๒๒๕

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ก ๙๕๔

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับประเทศไทย พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ปค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการดำเนินการเพื่อบรรลุนิติประสงค์ตามภารกิจดังกล่าว ต้องมีกิจกรรมโครงการในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ซึ่งกรมควบคุมโรค สธ. ได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

เพื่อให้การจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมของ ปค. เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงขอแจ้งให้สำนัก/กอง หากมีเหตุผลอันสมควรที่จำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรม ให้รายงานต่อ อปค. เพื่อโปรดทราบ และให้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มงวด ดังนี้

๑. จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ให้แนะนำให้พบแพทย์ และงดการเข้าร่วมกิจกรรมจนกว่าจะหายป่วย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่พบอาการ หรืออาการแสดงดังกล่าว ให้จัดทำสัญลักษณ์ติดประจำตัวผู้ขึ้นให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

๒. จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

๓. จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจระยะยาวของเชื้อโรค

๔. ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม สัมมนา เป็นต้น

๕. จัดให้มีจุดแนะนำและพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น โดยอาจแนะนำให้พักรักษาตัวที่บ้านหรือที่พัก หากเห็นว่าควรส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับผู้สัมผัสโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ให้พิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยในสถานพยาบาลที่มีการประสานไว้ล่วงหน้า


๖. จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ ๗๐% อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

๗. จัดหา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น วิธีการสวมใส่และวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ จากแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้

๘. ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งหรือยืนอยู่ร่วมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ควรเลื่อนการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมออกไปก่อน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

  
(นายธนาคาร จงจิระ)  
อปค.